



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปั้นเด็กไทยเก่งภาษา

ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาของไทยโดยเฉพาะภาษาที่สองอย่างภาษาอังกฤษ คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษาปฐมวัยในวันนี้มีการพัฒนาไปมาก พร้อมๆ กับความเข้าใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกและการเลือกแนวทางให้กับลูกๆ ในวัยอนุบาล แต่สำหรับการเรียนรู้ที่รอบด้านของเด็กและพัฒนาการเพื่อความฉลาดสมวัยแล้ว สื่อการเรียนรู้ที่ดีและความใกล้ชิดของพ่อแม่คงเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้เด็กพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพได้

นิตยสาร High Lights High Five จึงจัดเวทีเสวนา 'เคล็ดลับสร้างการเรียนรู้ด้วยนิตยสารเล่มเดียว' เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมสนุกกับการซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมทำเวิร์กช็อปไปพร้อมๆ กัน

อ.อัจฉรา ประดิษฐ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บอกถึงเคล็ดลับว่าสื่อการเรียนรู้มันจะมีประสิทธิภาพ เรียนรู้สนุก เกิดประโยชน์ขึ้นอยู่กับผู้ใช้สื่อ เด็กเล็กจะใช้สื่อการเรียนรู้ได้ดีถ้ามีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำ ตั้งคำถาม อธิบาย เชื่อมโยงให้เด็กเข้าใจง่ายๆ จากเรื่องใกล้ตัว ซึ่งสื่อการเรียนรู้มีอยู่ทุกที่ ไม่จำเป็นต้องซื้อราคาแพง ใบบัตรหรือเศษกระดาษก็นำมาเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ถ้ารู้จักขำคิด ขำจินตนาการ เพราะการขวนควย ขวนถาม เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดี

ส่วน ผศ.ดร.ชลาธิป สมานิติโด สาขาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำการนำภาษาอังกฤษเข้ามาให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ สามารถบอกความต้องการ หรือสื่อสารง่ายๆ ได้ แล้วค่อยๆ สะสมไปเอง

"เมื่อเขาโตขึ้นก็อาจจะค่อยพัฒนาเป็นไวยากรณ์ได้ ไม่ควรเร่ง แต่ควรถือเป็นขั้นเบื้องต้นและเมื่อเด็กๆ อ่านหนังสือจบ ลองถามลูกสิว่าชอบเรื่องไหนมากที่สุด เพราะอะไรถึงชอบ คุณพ่อคุณแม่ลองทำทนายตัวเองด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้มากที่สุด"

การเสวนาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานที่เด็กๆ ช่วยกันตอบ ช่วยกันคิดหาคำเพื่อชี้ให้เห็นแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างง่ายๆ แก่พ่อแม่ ขณะชวนลูกอ่านหนังสือ.